
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: NAFN Þorbjörn Jensson. Það ætti að taka veggjöld af bílaleigu bílum og flutningabílum. 
Það sem upp á vantar verði tekið af utanríkisþjónustu.


